

# หัวหินวิกฤตน้ำป่าทะลัก เดือน15จ.รับมือฝนถล่ม

อ่านต่อหน้า 4

## "หัวหิน"วิกฤตน้ำป่าทะลัก เดือน15จังหวัดรับมือฝนถล่ม

ASTVผู้จัดการรายวัน - อุตุฯเตือน 15 จังหวัดรับมือฝนตกหนัก ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน วิกฤตน้ำป่าทะลักรุนแรง ทหารต้องถอนกำลังช่วยเหลือ กว่า 300 คนติดอยู่ในหมู่บ้าน ชาวनाอ่างทองซัดหนัก ลุยเกี่ยวข้าวจมน้ำ หลังนาจมน้ำท่วมไร่ และเริ่มเน่า ขณะที่แม่ช้างกรุงเก่าเครียดแท้งลูก ส่วนเรือประมงสงขลา-พังงาหนีคลื่นกลับเข้าฝั่ง ทำราคาอาหารทะเลพุ่ง "สุซุมพันธ์" ช่วยระบายน้ำจากปทุมธานี พบแชร์วอนเน็ตเรือ "ทักษิณ" โผล่ช่วยน้ำท่วม ปชป.จวกรัฐประเมินสถานการณ์ดำ ซึ่หลายพื้นที่รุนแรงกว่าปี 54 ซัดแก้ปัญหาน้ำท่วมแต่โยบปชป.ถ่วง

วานนี้(7 ต.ค.) กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศ เมื่อเวลา 16.00 น. ว่า หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้ภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ยังมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณจ.กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พังงา และภูเก็ต ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ในระยะ 1-2 วันนี้ไว้ด้วย

สำหรับ คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรง คลื่นสูง 2-3 เมตร เรือเล็กที่มีขนาดความยาวน้อยกว่า 10 เมตร หรือ 5 วา ควรออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 7-9 ตุลาคม

### หัวหิน -ห้วยสัตว์ใหญ่ น้ำป่าทะลัก

จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงาน ความคืบหน้าน้ำท่วมในอ.หัวหิน ว่าได้ขยายวงกว้างถึงชายแดนไทย-พม่า ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ และต.บึงนคร โดยนางสุนันทา พิมพ์ไทย นายกองดีการบริหารส่วนตำบล(อบต.)ห้วยสัตว์ใหญ่ ประกาศผ่านหอกระจายข่าวให้ชาวบ้านริมแม่น้ำปราณบุรี เก็บข้าวของและพร้อมอพยพมาอยู่ที่ทำการอบต.และพื้นที่สูง หลังน้ำป่าไหลทะลักมาจากเทือกเขาตะนาวศรี และภูเขาแม่น้ำปากทวาร ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ต้นแม่น้ำปราณบุรี โดยน้ำป่าได้ไหลทะลักทั้งลงสู่น้ำตกป่าละอู จนต้องประกาศปิดห้ามนักท่องเที่ยวเข้าไปชั่วคราว

ขณะที่น้ำป่าไหลทะลักลงแม่น้ำปราณบุรี ที่ไหลผ่านหมู่บ้านป่าแดง และหมู่บ้านห้วยสัตว์ใหญ่ซึ่งระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและเป็นสีโคลน กระแสน้ำเชี่ยวกราก ทำให้ชาวบ้านหมู่ 3 บ้านป่าละอูน้อย ไม่สามารถเข้าออกหมู่บ้านได้กว่า 200 คน เด็กอีกกว่า 50 คนที่เดินทางมาสอบที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนเรศวรป่าละอู ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก

ทั้งนี้ อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ต้องประสานไปยังนายพรชัย ถมกระจำง นายอำเภอหัวหิน และขอกำลังจากศูนย์การทหารราบอ.ปราณบุรี กว่า100 นาย พร้อมอุปกรณ์การช่วยเหลือเดินทางเข้าพื้นที่ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ท่ามกลางฝนที่ตกหนัก เพื่อนำชาวบ้านออกมาอยู่ในที่ปลอดภัย แต่ระหว่างช่วยเหลือเกิดน้ำป่าไหลทะลักอีกระลอก มีท่อนไม้และเศษไม้ถูกน้ำป่าพัดมาด้วย ทำให้การอพยพเป็นไปด้วยความยากลำบาก พ.อ.อานนท์ เพชรคำ หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์การทหารราบค่ายธนรัชต์ จึงสั่งให้ทหารและชาวบ้าน

ตลอดจนสื่อมวลชน ออกจากบ้านป่าละอู น้อยโดยด่วน เพื่อความปลอดภัย ซึ่งนายพรชัย นางสุนันทา และทหารจะเข้าช่วยเหลืออีกครั้งหลังน้ำเริ่มลดลง รวมถึงหาวิธีลำเลียงอาหารเข้าไปให้ชาวบ้านด้วย

ด้านนายคณิต จันทร์อุปถัมภ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านป่าละอูน้อย กล่าวว่า อยากให้ภาครัฐสร้างสะพานข้ามหมู่บ้านเป็นการถาวร เพราะทุกครั้งฝนตกหนัก จะได้รับผลกระทบมาโดยตลอด

นายพรชัย กล่าวว่า ขณะนี้ไม่มีประชาชน ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ และต.บึงนคร ได้รับผลกระทบรวมกว่า 300 คน

### ราชบุรี สะพานขาดซ้ำซาก

จ.ราชบุรี นายวิเชษฐ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายณรงค์ ครอบชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พ.อ.อิทธิพล สุวรรณรัฐ รองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ และนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ตรวจลอบสะพานบ้านทุ่งแฝก หมู่ 2 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง ที่ถูกน้ำป่ากัดเซาะคอสะพานชำรุดเมื่อช่วงเช้า ทำให้ชาวบ้านกว่า 100 หลังถูกตัดขาด ซึ่งกรมการทหารช่างราชบุรี จะส่งสะพานชั่วคราวไปติดตั้งให้ชาวบ้านใช้ไปก่อน

ขณะที่นายวิเชษฐเห็นว่าสะพานแห่งนี้ถูกน้ำป่าพัดขาดทุกปี จึงขอให้นายวันชัยนำงบประมาณของอบจ.เข้ามาปรับปรุงให้มีมาตรฐาน จากนั้นไปดูปริมาณน้ำที่สะพานข้ามแม่น้ำภาชี ทางเข้าอ.สวนผึ้ง ซึ่งระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมา ทำให้คอสะพานทางเข้าหมู่บ้าน บริเวณฟาร์มตัวอย่างบ้านบ่อหรี มีน้ำหลากท่วมถนนสูง 30





เซนติเมตร

**กาญจนบุรี-เพชรบุรีเตรียมรับมือ**

จ.กาญจนบุรี นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า ตามที่มีฝนตกหนักในอ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ทำให้น้ำป่ามีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และอาจจะส่งผลกระทบต่อ ตั้งแต่ อ.ด่านมะขามเตี้ย ถึง อ.เมือง เพื่อป้องกันปัญหา ความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน ขอให้ผู้ที่อาศัยบริเวณที่ราบต่ำริมลำน้ำป่า เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง และให้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง ในช่วง 3-4 วัน นี้ และให้ความช่วยเหลือทันทีเมื่อเกิดเหตุ

เช่นเดียวกับที่จ.เพชรบุรี ที่นายมณฑิร ทองนิตย ผู้ว่าราชการจังหวัด แจ้งเตือนประชาชนชายฝั่งทะเล ที่ราบต่ำริมน้ำ ที่ลาดเชิงเขา และพื้นที่เสี่ยงภัยให้ระมัดระวังอันตรายระยะ 3-4 วันนี้ โดยชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ

**อ่างทองข้าหนักน้ำเริ่มเน่า-ดำน้ำ  
เกี่ยวข้าว**



(ซ้าย) ทหารจากศูนย์การทหารราบ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เดินทางเข้าพื้นที่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน เพื่อช่วยชาวบ้านบ้านป่าละอู่น้อย ออกมาอยู่ในที่ปลอดภัย แต่เกิดน้ำป่าไหลทะลักอีกครั้ง ต้องถอนกำลังกลับออกมาเพื่อความปลอดภัย (บน) ชาวนาหมู่ 5 ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ต้องลุยน้ำลึก 1 เมตร เพื่อเกี่ยวข้าวในนาที่ถูกน้ำท่วม หลังน้ำจากแม่น้ำป่าสัก ตลปเข้ามาทางคลองระบายน้ำ รอยต่อ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ท่วมนาข้าวหลายพันไร่ ประกอบกับฝนที่ยังตกต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้



ขณะที่จ.อ่างทอง น้ำที่ท่วมในหมู่ 6 ต.บ้านแห อ.เมือง เริ่มน้ำเสีย ส่งกลิ่นเหม็น ทำให้ชาวบ้านที่ไม่มีเรือเป็นโรคน้ำกัดเท้า แม้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแห จะนำยามาแจกจ่ายให้ แต่ต้องลุยน้ำทุกวัน ทำให้การรักษาทำได้ยาก

โดยชาวบ้านหมู่ 5 ต.สายทอง อ.ป่าโมก ต้องลุยน้ำที่สูงกว่า 1 เมตรเพื่อเกี่ยวข้าวในนาที่ถูกน้ำท่วม หลังจากแม่น้ำป่าสัก ตลปเข้ามาทางคลองระบายน้ำ รอยต่อ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ท่วมนาข้าวหลายพันไร่ ประกอบกับฝนที่ยังตกต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน

### แม่ข้างเคียดน้ำท่วม แห้งลูก 10 เดือน

ที่หมู่บ้านข้างเพนียดหลวง ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ข้างฝั่งทะเลสาบ อายุ 25 ปี ที่ตั้งท้องได้ 10 เดือนเกิดความเคียดจนตกลูกก่อนกำหนด เพราะระดับน้ำจากแม่น้ำลพบุรี ล้นตลิ่งเข้าท่วมที่อยู่ของข้างกว่า 50 เซนติเมตรช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ทุกคนอยู่กับการขนย้ายข้าวของ และข้างกว่า 90 เชือก จึงไม่มีเวลาดูแลฟังการเกิดเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตามได้นิมนต์พระครูเกษมจันทวิมล เจ้าอาวาสวัดป่าโมกษภูมิ เกจิชื่อดังมาทำพิธีบังสุกุลให้กับลูกข้าง

ที่อ.ท่าเรือ น้ำท่วมเกือบถึงสะพานแขวนข้ามแม่น้ำป่าสัก ระหว่างวัดไถ่จัน และวัดละตือ ส่วนที่ตลาดท่าเรือ น้ำท่วมเกือบมิดหลังคาแล้วเช่นกัน บ้านเรือน ที่พักอาศัยบริเวณตลาดสดเตือรือน้อยอย่างหนัก ด้านอ.บางปะอิน น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาทะลักเข้าท่วมบ้านเรือน และวัดบ้านเลนสระกระจับ ต.บ้านโพ โดยวัดบ้านเลนสระกระจับ น้ำท่วมบริเวณวัด 100% ไม่สามารถประกอบพิธีทางศาสนาได้

### จันทบุรี-ระยองบ้านเรือน-สวนผลไม้จม

จ.จันทบุรี น้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาไปงน้ำร้อน เข้าท่วมบ้านเรือน 4 หมู่บ้านและสวนลำไยที่กำลังให้ผลผลิตกว่า 100 ไร่เสียหาย วัดไปงน้ำร้อน ถูกน้ำป่าล้อมรอบตัดขาดจากโลกภายนอก ดชต.ที่ 115 ต้องจัดกำลังไปช่วยนำพระสงฆ์ 3 รูปออกมาจากวัด รวมถึงช่วยกันลำเลียงชาวบ้านออกมาอยู่ในที่ปลอดภัย

จ.ระยอง นายวิจิต ชาติไพสิฐ ผู้ว่า

ราชการจังหวัด ตรวจสภาพน้ำท่วมต.บ้านนา ต.ทุ่งควายกิน และต.กระแสน อ.แกลง หลังน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร รถเล็กไม่สามารถได้ ส่วนผลไม้ และสวนยางพาราถูกน้ำท่วมกว่า 50,000 ไร่

### เรือประมงสงขลา-พังงาหนีเข้าฝั่ง ทาราคาอาหารทะเลพุ่ง

ขณะเดียวกันที่จ.สงขลา เรือขนส่งอุปกรณ์ชุดเจาะน้ำมัน เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ เรือประมงต่างทยอยเข้าจอดเทียบท่าทำเทียบเรือในเขตเทศบาล เนื่องจากคลื่นลมในอ่าวไทยมีกำลังแรง แพปลาบางส่วนเริ่มหยุดกิจการชั่วคราว ขณะเดียวกันสมาคมประมงจังหวัดสงขลา วิหยาเตือนเรือประมงที่ตกค้างอยู่ในทะเล ให้กลับเข้าฝั่งหรือหลบคลื่นลมตามเกาะแก่งช่วง 2-3 วันนี้

ด้าน จ.พังงา ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร เรือประมง อ.ท้ายเหมือง อ.ตะกั่วป่า และอ.คุรุบุรี กลับเข้าฝั่งกว่า 800 ลำ ขณะที่ราคาอาหารทะเลทั้งชายฝั่งและชายปลีกปรับตัวขึ้นทันที ทำให้มีเรืออวนลากบางส่วนเสี่ยงออกจับปลา เนื่องจากได้ราคาดี

ขณะที่ นายโกลม ไสสว่าง หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด จ.พัทลุง กล่าวว่า มีน้ำป่าได้ไหลลงมาตามน้ำตกไพรวัลย์ น้ำตกมโนราห์ น้ำตกโตนแพรทอง น้ำตกนกกร้า และน้ำตกเขาคราม สภาพอากาศทั่วเทือกเขาลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดกิ่งไม้หักโค่น ฝนตกหนักอันตรายต่อนักท่องเที่ยว จึงห้ามนักท่องเที่ยวเข้ามาทำกิจกรรมทุกประเภท ขณะเดียวกันได้สั่งให้เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่า เฝ้าระวังปริมาณน้ำจากเทือกเขาบรรทัด ที่เพิ่มระดับมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเกรงว่าจะไหลหลากเข้าท่วมชุมชนรอบเทือกเขา จะได้แจ้งเตือนประชาชนที่ได้พื้นที่ทั้งที่ หากมีแนวโน้มว่าจะเกิดน้ำป่า

### กทม.เปิดประตูเพิ่มช่วยปทุมธานี

ด้านม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) กล่าวภายหลังลงพื้นที่ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ซึ่งรับน้ำจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ เพื่อระบายออกแม่น้ำเจ้าพระยา และช่วยรับน้ำพื้นที่ กทม.ด้านเหนือในเขตดอนเมือง บางเขน หลักสี่ มีกำลังระบายน้ำ 60 ลบ.ม.ต่อวินาที โดยระดับน้ำใน

คลองรังสิตอยู่ที่ 1.60 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง(ม.รทก.) จึงขอยืนยันว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำในกทม.ยังไม่ใกล้เคียดปี 2554 ที่ขณะนั้นสูงถึง 3.80 ม.รทก. อย่างไรก็ตามทางจ.ปทุมธานี ขอให้กทม.ช่วยระบายน้ำ ซึ่งวันที่ 8 ตุลาคม จะพิจารณาเปิดประตูระบายน้ำคลองสองให้สูงขึ้น

นอกจากนี้ยังเป็นห่วง 25 ชุมชน 850 ครัวเรือน ที่อยู่นอกแนวเขื่อนกันน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสดิ์ จึงกำชับสำนักงานเขตช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิด

### โบราณสถาน 5 จ.ได้รับผลกระทบ

นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวว่า โบราณสถานได้รับผลกระทบ 5 จังหวัด ได้แก่ จ.ปราจีนบุรี จ.นนทบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.ปทุมธานี และจ.พระนครศรีอยุธยา อย่างไรก็ตามยังอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ เนื่องจากระดับน้ำลดลงต่อเนื่อง หลังจากนี้จะกำชับกรมศิลปากร และสำนักศิลปากรพื้นที่ วางมาตรการป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานอย่างเร่งด่วน รวมทั้งสำรวจความเสียหาย เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการวางแผนทางบูรณะซ่อมแซมต่อไป

### วอนเน็ต "ทักษิณ" แจกเรือช่วยน้ำท่วม

มีรายงานว่าในสังคมออนไลน์ มีการแชร์ภาพเรือช่วยผู้ประสบอุทกภัย(น้ำท่วม) สีน้เงินเข้มกว่า 10 ลำ ด้านข้างเรือพ่นข้อความสีขาวว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จึงเรียกร้องให้รัฐบาลและพรรคเพื่อไทย ชี้แจงว่าเป็นเรือที่ได้รับเงินสนับสนุนจากพ.ต.ท.ทักษิณ หรือเป็นงบประมาณของรัฐ เพราะลักษณะคล้ายกับเรือของพ.ต.ท.ทักษิณ ที่ช่วยน้ำท่วมเมื่อปี 2554

### อัครรัฐประเมินผิดพลาด ทำหลายพื้นที่เสียหายหนัก

นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมปี 2556 โดยเฉพาะช่วง 30 วันอันตราย น้ำทะเลหนุนจากนี้ไปว่า รัฐบาลประเมินสถานการณ์ต่ำเกินไป น้ำท่วม 27 จังหวัดทั่วประเทศเสียหายมาก ภาคกลาง ภาคตะวันออกรุนแรงกว่าปี 2554 จึงขอเรียกร้องให้ปรับปรุงระบบเตือนภัยให้ดีขึ้น อย่าปล่อยให้ต้องถึง

ช่วยเหลือประชาชนโดยลำพัง

นอกจากนี้ ขอให้รัฐบาลแยกการบริหารจัดการน้ำออกจากการเมือง เพราะความผิดพลาดล้มเหลวในปี 2554 เกิดจากใช้การเมืองบริหาร ควรจะให้มืออาชีพทำ โดยเฉพาะการระบายน้ำมายังกรุงเทพมหานครเป็นเรื่องสำคัญ อย่าให้การเมืองแทรกแซง

"รัฐบาลต้องเร่งรัดเยียวยาเกษตรกร 27 จังหวัด และบ้านเรือน จึงอยากให้นายกรัฐมนตรี ตระหนักต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้วย ซึ่งทางพรรคจะตั้งกระทู้ ญัตติอย่างต่อเนื่อง เพราะรัฐบาลใช้เงินไปแล้ว 1.4 แสนล้านบาท แต่ไม่สามารถบรรเทาปัญหาได้"

### ชัด "นพดล" โทกทก แก้ปัญหาช่วย

นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า การที่รัฐบาลอ้างว่าไม่สามารถนำเงินกู้ 3.5 แสนล้านบาทไปใช้ได้ เพราะถูกชะลอนั้น ไม่ใช่เป็นเพราะฝ่ายค้านยื่นเรื่องให้ศาลปกครองวินิจฉัย แต่เป็นเพราะรัฐบาลพยายามหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ แต่สิ่งที่แปลกใจที่สุด คือ นายนพดล บัณฑิตที่ปรึกษากฎหมายพ.ต.ท.ทักษิณ บอกว่าปัญหาน้ำท่วมเกิดจากพรรคประชาธิปัตย์และประชาชนบางกลุ่มขัดขวางการทำงานและไปตรวจสอบรัฐบาลซึ่งไม่เป็นความจริง ■